

# วาฬไทยไดอารี่

บันทึกจากบางตะบูน

13 พฤษภาคม 2557

โดย มารุต บุญเหลือ (น็อต)

วันนี้เรามีนัดกับพี่ๆจากศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนในการออกสำรวจวาฬปูด้าร่วมกัน เราออกจากบ้านน้ำจัญญะประมาณ 8 โมงเศษ ท้องฟ้าวันนี้ค่อนข้างแจ่มใส ทะเลไม่มีคลื่นลม เราจึงได้แต่หวังว่าวันนี้ทะเลคงไม่ใจร้ายเหมือนดังเช่นคราวก่อน เส้นทางสำรวจของเรามุ่งไปยังหน้าวัดกระซ้าขาว โดยวิ่งในแนวร่องลึก ระหว่างทางพบฝูงลูกปลาจำนวนมากซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีที่จะได้พบวาฬปูด้า

10.30น. เจอวัตถุบางอย่างลอยอยู่กลางทะเล เมื่อเรือแล่นเข้าไปใกล้ๆจึงพบว่า เป็นซากโลมาลอยขึ้นอืด เกิดข้อสงสัยขึ้นในหัวมากมายว่าทำไมเจ้าโลมาตัวนี้จึงต้องมาลอยอยู่อย่างเดี๋ยวดาย ทันใดนั้นเองน้ำจัญญะได้กั๊งเรือผู้เช่าของเราได้ให้สัญญาณถึงการมองเห็นวาฬปูด้า เครื่องยนต์ของเรือลำใหม่ถูกเร่งเกือบเต็มกำลัง รอยยิ้มบนใบหน้าของแกค่อนข้างทำให้เรามั่นใจว่าไม่น่าพลาด และก็จริงดังคาดเมื่อภาพที่เห็นไม่ไกลออกไป คือวาฬตัวหนึ่งกำลังขึ้นอ้าปากกับเหยื่อ จากการสังเกตภาพที่บันทึกในกล้องที่แรกทำให้พวกเราคิดว่าวาฬตัวนี้คือ เจ้ามีนา แต่เมื่อนำภาพไปตรวจสอบอย่างละเอียดในภายหลังแล้วกลับพบว่าไม่น่าจะใช้เจ้าบุญมาอย่างที่คิด

11.00น. ใกล้ๆกับตำแหน่งที่พบวาฬตัวแรกเราพบวาฬอีกตัวคือ เจ้าสมุทร กำลังไล่กินเหยื่อเช่นเดียวกัน และห่างออกไปไม่เท่าไรพวกเราก็ได้พบกับวาฬแม่ลูกคู่หนึ่ง คือแม่วันสุขกับลูก หลังจากตามสังเกตพฤติกรรมได้สักพักพวกเราก็จอดพักทานอาหารกลางวันกลางทะเล ขณะที่ทุกคนกำลังเริ่ดอร่อยกับอาหารที่อยู่ตรงหน้า แม่วันสุขและลูกก็ได้โชว์อ้าปากเสยให้พวกเราตื่นเต้นเล่น ไม่มีใครบันทึกภาพได้ทัน บางครั้งโอกาสหรือจังหวะดีๆมักจะมาโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวอย่างนี้เสมอ



13.00น. เรายังมุ่งหน้าไปตามเส้นทางที่วางแผนไว้ เจอเจ้าสมุทรอีกครั้งในตำแหน่งใกล้เคียงกับที่เจอก่อนหน้านี้ จนกระทั่งเวลาบ่าย 2 โมงเศษ เราได้พบกับ เจ้าบุญญา วาฬที่มีตัวหน้าคือลายขอบปากด้านขวามีลักษณะคล้ายเลข 6 หลังจากที่ตามถ่ายภาพจนได้รายละเอียดแน่ชัดแล้ว พี่หนึ่งหัวหน้าทีมก็ได้บอกกับพี่จ่าบุญให้เร่งเครื่องออกเดินทางไปยังตำแหน่งต่อไป



15.00น. เมฆฝนเริ่มตั้งเค้าอยู่ไกลๆ ลมและคลื่นในทะเลเริ่มพัดแรงขึ้น พวกเขาเห็นท่าไม่ค่อยดีจึงตัดสินใจหันหัวเรือกลับ แต่ก็ยังมีวาฬเจอบริเวณและละอองฝน พอให้ได้เปียกชุ่มฉ่ำเล็กน้อย



สรุปการออกสำรวจของพวกเขาในวันนี้พบวาฬบรูด้าทั้งสิ้น 5 ตัว และซากปลาโลมาอีก 1 ตัว

( ภาพถ่ายวาฬประกอบจาก [www.facebook.com/thaiwhales](http://www.facebook.com/thaiwhales) )

# THAIWHALES DIARY